



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๔๕๓

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภูมิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน ๗ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ หลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรใหม่มีทั้งที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และยังไม่ได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จึงได้พิจารณาการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ เพื่อให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ตามปีการศึกษาที่กำหนดไว้ คณะทำงานฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ดังนี้

หลักเกณฑ์แนวทางฯ	รายละเอียด
๑. การขอเปิดหลักสูตรใหม่ ภายใน ๒ ปี หลังจากบรรจุไว้ในแผนฯ	หากไม่ขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ ไปก่อน และหากมีความพร้อมให้ขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อีกครั้ง
๒. การรายงานความก้าวหน้าในการขอเปิดหลักสูตรใหม่	ให้รายงานความก้าวหน้าในการเปิดหลักสูตรใหม่ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรับทราบ ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ ในแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานแจ้งเวียนส่วนงาน ด้านวิชาการถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

ระเบียบวาระที่ พิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ

1. ด้วย หลักสูตรใหม่ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนฯ ทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร
- ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 4 หลักสูตร

เนื่องจาก หลักสูตรใหม่มีทั้งที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และยังไม่ได้ดำเนินการขอเปิดหลักสูตรใหม่ คณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 จึงได้พิจารณาการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ เพื่อให้เปิดรับนักศึกษาใหม่ตามปีการศึกษาที่กำหนดไว้ คณะทำงานฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์แนวทางฯ	รายละเอียด
1	การขอเปิดหลักสูตรใหม่ ภายใน 2 ปี หลังจากบรรจุไว้ในแผนฯ	หากไม่ขอเปิดหลักสูตรใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ถอนหลักสูตรใหม่ออกจากแผนฯ ไปก่อน และหากมีความพร้อมให้ขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อีกครั้ง
2	การรายงานความก้าวหน้าในการขอเปิดหลักสูตรใหม่	ให้รายงานความก้าวหน้าในการเปิดหลักสูตรใหม่ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

2. คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ ตามที่เสนอ

นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

- เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนฯ และแจ้งเวียนให้ส่วนงานด้านวิชาการถือปฏิบัติต่อไป